

NEWS-LETTER



TẤM BẢN ĐỒ KỶ LỤC VÀ NHỮNG TRÁI TIM NHÂN HẬU



[XEM THÊM TẠI ĐÂY](#)

Các con học sinh, các thầy cô giáo và các bậc CMHS trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vừa trải qua một tuần lễ vô cùng đặc biệt, khi trường chúng ta được chọn là điểm hoàn tất tấm bản đồ Việt Nam bằng nghệ thuật BOARC, đồng thời chung tay xác lập hai kỉ lục thế giới. Chúng ta vinh dự trở thành một mảnh ghép nhỏ trong kỉ lục.

Ngay khi tác giả - KTS Hoàng Tuấn Long bắt tay vào thực hiện tấm bản đồ, ý nghĩa nhân văn của nó đã làm lay động người sáng lập trường Nguyễn Siêu – NGƯT, Đại tá Nguyễn



Trọng Vĩnh. Được biết mục đích cuối cùng của tấm bản đồ là đấu giá để nuôi dưỡng trẻ mồ côi, thầy Vĩnh đã trực tiếp bay vào TP HCM cầm những chiếc tấm gang đầu tiên lên dáng hình Tổ quốc và tiếp sức cho dự án bằng những ủng hộ đầy thiết thực. Theo chân thầy Vĩnh, các thế hệ học sinh, cựu học sinh, giáo viên, cựu giáo chức của trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã chung tay cùng xác lập kỉ lục thế giới về Bản đồ Việt Nam bằng tấm gang lớn nhất và Bản đồ Việt Nam có số người tham gia đông nhất.



Càng tự hào hơn khi những trái tim nhân hậu của Nguyễn Siêu sẽ đem nắng ấm đến với trẻ mồ côi, trong khuôn khổ "NSS Flea Market – Ngày hội trao gửi yêu thương". Hơn 61 triệu đồng là con số tạm tính ngay khi kết thúc ngày hội. Rất nhiều sách vở, áo quần, đồ dùng, đồ chơi, truyện tranh... sẽ được chuyển đến tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên trước ngày khai giảng. Hàng trăm bộ bàn ghế còn giá trị sử dụng cao của nhà trường cũng sẽ được mang tặng học sinh ở xã Dế Xu Phình (Mù Cang Chải, Yên Bái) – nơi Nguyễn Siêu từng triển khai công trình từ thiện "Con đường em đến trường" năm 2020.

Cảm ơn các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên, cha mẹ và các con học sinh toàn trường đã lan toả yêu thương, để cái tên Nguyễn Siêu một lần nữa được xướng lên như là một điểm sáng của trường học hạnh phúc.



SỰ KIỆN RA MẮT CLB CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Sự kiện ra mắt CLB Cha mẹ học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Nguyen Sieu Parent Association – NSP) và lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 đơn vị là Nhà trường, CLB CMHS và Viện tâm lý Việt Pháp là minh chứng rõ ràng cho chiến lược dạy và học theo đúng chủ đề năm học “Dẫn dắt sự thay đổi”. Nhà trường mong muốn và tin tưởng sự đồng hành này sẽ thực sự dành cho các con học sinh những điều kiện tốt nhất để phát triển.



[XEM THÊM TẠI ĐÂY](#)

GẶP MẶT CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024



Cũng trong tuần này, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cũng đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm cho CMHS khối 6, 7, và 8 với chủ đề “Dẫn dắt sự thay đổi”. Cha mẹ được cập nhật về định hướng phát triển của nhà trường trong năm học 2023-2024, đổi mới chương trình và phân hoá lộ trình, đặc biệt là triết lý giáo dục High Performance Learning – HPL (Học tập siêu hiệu quả) sẽ được triển khai trong thời gian tới.



[XEM THÊM TẠI ĐÂY](#)

ĐỘI TUYỂN NGUYỄN SIÊU LỘT VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC CUỘC THI ROBOTACON WRO 2023



Tin vui nối tiếp tin vui khi 2 trong số 3 đội thi của trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã xuất sắc vượt qua 100 đội thi của miền Bắc, để lọt vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Robotacon WRO 2023.

1. Nguyễn Đức Kỳ Anh (10IG2S1) và Vũ Nguyễn Đức Anh (10IG2S1)
2. Lê Huy Lâm (8CI14) và Phạm Danh Vĩnh Khang (8CI17)

WRO - World Robot Olympiad là một trong các cuộc thi uy tín và quy mô lớn nhất toàn cầu dành cho thanh thiếu niên từ 6 - 19 tuổi. Đây là cơ hội để học sinh thể hiện năng lực tư duy, giải quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về Robot cũng như sáng tạo các dự án.